

Từ mùa xuân năm 2018, giáo phận công giáo Oslo đã nhận được một số thỉnh nguyện thư từ các thành viên trong giáo xứ St. Ansgar. Những người này đã liên lạc để bày tỏ sự lo lắng cho sự hoạt động và các mối quan hệ hợp tác trong giáo xứ.

Tháng 12 năm 2018 Đức giám mục giáo phận đã chỉ định một ban trợ giúp giáo xứ và cha quản xứ, cha Tiến nhằm giải quyết hiện trạng của giáo xứ. Giáo xứ đã được thông báo về điều này vào ngày 21.12.2018, và các tín hữu được khuyến khích đến gặp ban này để trình bày những thông tin mà họ có khi ban này đến làm việc tại giáo xứ vào tháng giêng. Nhà tâm lý học Huấn Nguyễn và chường ấn Anne-Mette đến thăm và làm việc với giáo xứ vào ngày 7 – 8 tháng giêng. Họ đã nói chuyện với các cha, các nhân viên, trưởng hội đồng giáo xứ, hội đồng giáo xứ, và những người khác trong giáo xứ.

Hiện trạng của giáo xứ đã được định hình, ban trợ giúp này đã đưa ra cho Đức cha và cha Tiến những đề nghị có thể giúp cải thiện giáo xứ. Chúng tôi đã và đang trợ giúp cha Tiến thực hiện những đề nghị này. Chúng tôi cũng đã mong đợi giáo xứ xúc tiến cuộc bầu cử hội đồng giáo xứ để có một hội đồng giáo xứ mới. Hội đồng giáo xứ mới này phải là một trợ giúp cho cha Tiến và giáo xứ trong tương lai.

Huấn Nguyễn và Anne-Mette Ringdal đã viếng thăm giáo xứ lần thứ hai vào ngày 20 và 21 tháng ba. Mục đích của cuộc viếng thăm này bao gồm việc thông báo cho hội đồng giáo xứ mới biết những đề nghị chúng tôi đã đưa ra, và bàn thảo cách thực hiện chúng. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ các cha và những nhân viên làm việc trong giáo xứ tại văn phòng của giáo xứ.

Những đề nghị của ban trợ giúp:

- Phải thành lập một ban kiểm phiếu cho cuộc bầu cử hội đồng giáo xứ. Ban này phải hoàn toàn trung lập và nên có một cha tham gia. Giáo xứ phải được thông báo rõ ban này gồm những ai.
- Cha quản xứ nên chủ động thu hút/ kêu gọi các thành viên trong giáo xứ tham gia vào các dự án/chương trình hoạt động của giáo xứ để các nhóm khác nhau có thể làm việc chung với nhau.
- Các cha nên quan tâm tới những thành viên trong giáo xứ đã đặc biệt bị rúng động bởi những xáo trộn này trong giáo xứ.
- Stella Maris. Giáo phận, chủ sở hữu tài sản này, chủ động thành lập ban điều hành cho việc này với đại diện từ giáo phận và giáo xứ.
- Giáo xứ cần những thủ tục làm việc cụ thể bằng văn bản trong việc xử lý các thông tin cá nhân, việc bảo mật và theo dõi tài chính. Giáo phận có thể trợ giúp làm văn bản hướng dẫn thủ tục làm việc cho giáo xứ, cũng như tập huấn cho nhân viên và những người làm thiện nguyện cho giáo xứ.

Chúng tôi xin đóng lại công việc này của chúng tôi tại đây và cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho giáo xứ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự thân thiện và sự dẫn thân của quý vị mà chúng tôi đã được gặp gỡ, đặc biệt bữa ăn trưa mà chúng tôi đã được tham dự và được gặp gỡ nhiều người trong quý vị hôm thứ năm ngày 21 tháng ba vừa qua.